



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โทร. 043-754146 ต่อ 1757

ที่ อว 0605.1(9)/ว 157

วันที่ 13 มกราคม 2565

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการศูนย์-สถาบัน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ /เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำงานบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และกองส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรในสังกัด/หน่วยงานท่านทราบโดยทั่วกัน

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานได้จัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	งบประมาณสนับสนุน
1	โครงการจัดการการท่องเที่ยวและแนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	คณะการบัญชีและการจัดการ	1.คณะการบัญชีและการจัดการ 2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 3.คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.คณะวิทยาการสารสนเทศ	300,000
2	โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรตำบลหนองคู สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง	คณะการบัญชีและการจัดการ	1.คณะการบัญชีและการจัดการ 2.คณะวิทยาการสารสนเทศ 3.สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 4.คณะเภสัชศาสตร์	150,000
3	โครงการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ตามนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพร กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร บ้านโกทา ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	1. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2. คณะเภสัชศาสตร์ 3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 4. คณะการบัญชีและการจัดการ	150,000

ที่	ชื่อโครงการ	คณะ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	งบประมาณ สนับสนุน
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ ด้านปศุสัตว์และอาหารปลอดภัย พื้นที่ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทร วิชัย จังหวัดมหาสารคาม	คณะเทคโนโลยี	1. คณะเทคโนโลยี 2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3. คณะศึกษาศาสตร์	300,000

หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักโครงการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ และรูปแบบเอกสารให้ตรงตามที่ คณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยหากไม่แก้ไขข้อเสนอโครงการ ให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การชะลอการเบิกจ่าย งบประมาณจนกว่าท่านจะแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และหากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยใช้ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์ม มมส.การบริการวิชาการ 2565 เท่านั้น จำนวน 3 ชุด

2. จัดทำสัญญาและเอกสารการเงิน ดังนี้

- บันทึกข้อความอนุมัติเงิน โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดและออกเลขที่หนังสือของ หน่วยงานจำนวน 3 ชุด

- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ชุด

- ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแบบฟอร์ม มมส.การบริการวิชาการ 2565) ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด

*** เอกสารทุกฉบับใช้ฉบับจริงเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.research.msu.ac.th (เมนูดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์ม) โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2565

3. ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและส่งเอกสารต่างๆ ได้ ภายใน วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 (ตามเวลาราชการ) หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ติดค้างการดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย)

4. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน ดังนี้

4.1 ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา เงื่อนไขของผู้ให้ทุน และตามระเบียบและ พระราชบัญญัติฯ ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนงบประมาณไปยังคณะ/หน่วยงานหลักของผู้รับทุน และผู้รับทุน ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามรายชื่อโครงการที่มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณให้ (ทั้งนี้การเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการฯ และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

2) ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้หลังจากได้ส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มมส.การบริการวิชาการ 2565 จำนวน 3 ชุด และได้ทำสัญญากับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว

3) ผู้รับทุนต้องวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง โดยกิจกรรมการดำเนินงานตลอดโครงการ และการเบิกจ่ายควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

4) ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

4.1) ผู้รับทุนต้องแจ้งให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการลงพื้นที่ร่วมด้วยในวันเปิดโครงการครั้งแรก (ต้นทาง) – กลางทาง – ปลายทาง (วันปิดโครงการ) โดยต้องทำหนังสือแจ้งก่อนการดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 10 วันทำการ

4.2) ผู้รับทุนต้องนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้น

4.3) ผู้รับทุนจะต้องจัดทำทสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบภาษาอังกฤษให้สอดคล้องและตอบประเด็นคำถามของ SDGs เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ชุมชน และสังคม ในวงกว้างต่อไป

5) ผู้รับทุนต้องส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงินฉบับสุดท้าย ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนด (มมส.บริการ-05) จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์และวีดิทัศน์สรุปรายงาน จำนวนอย่างละ 1 แผ่น (ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ประเมินและให้ความเห็นชอบจากรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว)

5. โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ผู้รับทุนต้องแจ้งข้อมูลจำนวนผู้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการและมีการประเมินผลความสำเร็จ ความพึงพอใจ การนำไปใช้ประโยชน์ ผลกระทบของโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ให้ทุนรับทราบเป็นระยะตามกำหนดการที่ผู้ให้ทุนแจ้งให้รายงาน

6. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน หากแหล่งทุนประสงค์และแจ้งให้เข้าร่วมนำเสนอในเวทีนำเสนอหรือการประชุมวิชาการที่แหล่งทุนจัดขึ้น

7. กรณีที่ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนฯ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยุติการให้ทุนสนับสนุน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1	<p>โครงการจัดการการท่องเที่ยวและแนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นควรมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 2. เห็นควรให้มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม (โดยดึงมาเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ) 3. เห็นควรให้มีการศึกษาศักยภาพ/ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว/ภูมิหลังของพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติม เพื่อนำมาออกแบบและเชื่อมโยงกิจกรรมการดำเนินงานให้ชัดเจน (เช่น ควรจะเพิ่มเติมให้เห็นศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมา เช่น มีผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในลักษณะ/ รูปแบบใดบ้าง เช่น ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ช่างเย็บเชิงวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร และเสนอให้เห็น GAP ของพื้นที่ เช่น ปัญหาในการจัดการ หรือปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ ว่าทำไมเราจึงเน้นประเด็นการท่องเที่ยว –และเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มไหน เป็นต้น 4. กระบวนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมไม่ชัดเจน และยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 5. เห็นควรปรับวัตถุประสงค์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อศึกษาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการท่องเที่ยวและศักยภาพของพื้นที่ท่องเที่ยว - เพื่อร่วมออกแบบและถ่ายทอดความรู้ - เพื่อพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 6. เห็นควรมีการศึกษากลุ่มวิสาหกิจ ต้องศึกษากลุ่มที่มีศักยภาพ ทั้งหมด เพื่อจะเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา เช่น กลุ่มด้านการเกษตร เลี้ยงแพะ 7. เห็นควรปรับขั้นตอนการติดตามผล โดยควรเป็นผลการปฏิบัติการทดลองท่องเที่ยว 8. เป้าหมายของผลลัพธ์ที่ระบุไม่เจาะจง (เช่น มีนักท่องเที่ยว/ มีรายได้) ควรปรับกิจกรรมให้มีการประชาสัมพันธ์ ทดลองท่องเที่ยว เห็นกลุ่มเป้าหมาย
2	<p>โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรตำบลหนองคู สุภารเป็นวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม 10 รายการ โดยใช้ 2 ระบบ (ให้ระบุผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน) ดังนั้นควรปรับวัตถุประสงค์ เป็น 3 ข้อ <ol style="list-style-type: none"> 1) เพื่อพัฒนาระบบบัญชี... 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่...(ระบุให้ชัดเจนว่าคืออะไร) 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 2. เห็นควรปรับชื่อโครงการเป็น “การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.....” 3. กิจกรรมโครงการเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านโกทาอย่างไร ให้ระบุการเชื่อมโยงให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด “เมืองสมุนไพร” ตามนโยบายจังหวัด
3	<p>โครงการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ตามนโยบายมหาสารคามเมืองสมุนไพรกรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อเรื่องกับวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกัน (ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาคืออะไร เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแปรรูป ควรระบุให้ชัดเจน) 2. ผลลัพธ์ขาดเรื่อง “การรับรองมาตรฐาน/การยกระดับมาตรฐาน” ระบุให้ชัดเจน (โดยผลลัพธ์ควรเกิดในปี 1) 3. เห็นควรวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังดำเนินงานโครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	ชุมชนผู้ปลูกสมุนไพร บ้านโกทา ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	4. กิจกรรมโครงการเชื่อมโยงกับพื้นที่ตำบลหนองคูอย่างไร ให้ระบุการเชื่อมโยงให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด “เมืองสมุนไพร” ตามนโยบายจังหวัด
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ด้านปศุสัตว์และอาหารปลอดภัย พื้นที่ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	<ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นควรมีการศึกษาพื้นที่ชุมชนโดยรอบฟาร์มด้านการเกษตรและปศุสัตว์ (เกษตรอัจฉริยะ) เพื่อออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานในพื้นที่ฟาร์มของ มมส (ควรใช้พื้นที่ฟาร์มนาสีนวนเป็นต้นแบบหรือเป็นพื้นที่เรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการ โดยตั้งพื้นที่โดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ) 2. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชนยังไม่ชัดเจน เห็นควรระบุให้ชัดเจนมากขึ้น 3. เห็นควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 4. เห็นควรเชื่อมโยงโครงการ U2T ของตำบลนาสีนวน โดยมอบหมาย อ.กนกพร เป็นที่ปรึกษา ในการร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ